



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc



Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân khu dân cư Hà Lang, xã Dân Chủ (Hưng Hà).

Chiều ngày 9/11, Ban công tác mặt trận khu dân cư Hà Lang, xã Dân Chủ (Hưng Hà) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân khu dân cư Hà Lang đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đạt được nhiều kết quả. Các gia đình tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Năm 2019, tổng

thu nhập của nhân dân trong khu dân cư ước đạt 42 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng. Các đoàn thể đã tin cậy với các ngân hàng giúp hội viên vay trên 2,5 tỷ đồng phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%. Nhân dân đã đóng góp

trên 3,5 tỷ đồng xây dựng hơn 6.600m đường giao thông và nhiều công trình nông thôn mới.

Tại ngày hội, đổng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân khu dân cư Hà Lang nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổng chí mong muốn Ban công tác mặt trận khu dân cư Hà Lang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; bám sát các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, hộ neo đơn với bớt khó khăn. Các gia đình gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

(Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT - ĐÀO QUYN

Đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế

Để giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận với các chính sách thuế mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách thuế năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung cốt lõi của một số chính sách thuế như thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất, phí và lệ phí, giao dịch liên kết, giao dịch chứng từ, hóa đơn điện tử, các cơ chế ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp và các chuyên gia của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đối thoại làm rõ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, những bất cập khi thực hiện chính sách thuế của Nhà nước đối với doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh thời gian qua. Bên cạnh giải thích, phổ biến kiến thức pháp luật về thuế, các chuyên gia đã tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp cách xác định các loại thuế phải nộp, cách tính thuế suất để nộp đúng, nộp đủ. Việc doanh nghiệp nắm vững kiến thức

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC ĐUẢN



Nhà máy may của Công ty May 10 tại huyện Vũ Thư.

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG Tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

* Đảng bộ thành phố Thái Bình vừa tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 206 đảng viên.

Trong 206 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 20 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 54 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 30 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 64 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 28 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Đảng bộ thành phố chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi đảng bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Qua đó động viên các đảng viên cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, mọi cuộc vận động để thế hệ đảng viên kế cận và quần chúng nhân dân noi theo.

* Đảng bộ huyện Kiến Xương vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 171 đảng viên. Trong đó có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 10 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 27 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 31 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời là dịp để mỗi đảng viên thấy được vinh dự, trách nhiệm, từ đó tiếp tục phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

MINH NGUYỆT - TẮT ĐẠT

22.989 thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2020



Thanh niên huyện Thái Thụy khám bệnh nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đến nay, 8/8 huyện, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, nắm nguồn thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ. Theo đó, tổng số thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 27 của tỉnh là 36.241 thanh niên. Qua các bước rà soát, sàng lọc theo Luật Nghĩa vụ quân sự, toàn tỉnh có 13.252 thanh niên thuộc diện tạm miễn, hoãn, còn lại 22.989 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ.

Thời gian tới, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục làm tốt các bước trong quy trình tuyển quân, trước mắt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chốt danh sách công dân gọi nhập ngũ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2020, đạt chất lượng cao.

THIÊN AN

QUỲNH PHỤ Ra mắt tủ sách cộng đồng nhà văn hóa thôn

UBND huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức ra mắt điểm tủ sách cộng đồng nhà văn hóa thôn Đức Chính, xã Quỳnh Thọ.

Tủ sách cộng đồng nhà văn hóa thôn Đức Chính được huy động từ nguồn xã hội hóa, trang bị trên 1.000 đầu sách với nhiều thể loại sách, báo, tạp chí, được phân loại, sắp xếp gọn gàng, thuận tiện cho việc tra cứu. Phòng đọc có không gian rộng rãi, thoáng mát, trang bị đầy đủ bàn ghế phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các sở, ngành và nhà hảo tâm đã trao tặng, ủng hộ gần 1.000 cuốn sách nhằm tăng cường nguồn sách cho tủ sách cộng đồng giúp người dân có cơ hội tiếp cận, cập nhật thêm nhiều tri thức mới.

TRINH CƯỜNG

Toàn tỉnh đã gieo trồng 32.300ha cây vụ đông

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến hết ngày 7/11, toàn tỉnh gieo trồng được 32.300ha cây vụ đông, đạt 89,72% kế hoạch đề ra, vượt 7,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, diện tích ngô đạt 6.965ha, khoai tây 3.035ha, dưa bí 5.150ha, cây khác 17.150ha. Thời tiết những ngày qua thuận lợi cho gieo trồng cũng như sinh trưởng, phát triển của cây vụ đông. Những loại cây trồng sớm đã cho thu hoạch với năng suất, giá bán cao. Đến ngày 7/11, diện tích cây vụ đông đã thu hoạch đạt 3.370ha, bằng 10,43% diện tích cây vụ đông đã trồng, chủ yếu là rau màu các loại.

Để đạt và vượt mục tiêu về diện tích để ra, cùng với việc xây dựng phương án sản xuất vụ đông cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng xã, thôn; các địa phương trong tỉnh đã và đang chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân thực hiện nhiều giải pháp để gieo trồng cây vụ đông đúng lịch thời vụ.

NGÂN HUYN

Giúp người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, gần 300 người dân xã Quỳnh Nguyên được tìm hiểu các quy định của pháp luật và mục đích, ý nghĩa từ việc sử dụng năng lượng tiết kiệm. Để mọi người dân tích cực hưởng ứng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cán bộ Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp đã hướng dẫn một số kiến thức, phương pháp sử dụng thiết bị như bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, quạt, điều hòa, nồi cơm điện, bình nước nóng và một số loại máy móc nông nghiệp, công nghiệp bảo đảm tiết kiệm năng lượng, đạt hiệu suất tối ưu. Đặc biệt, thông qua giới thiệu, tư vấn sử dụng các thiết bị chạy bằng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi để phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh, Sở Công Thương mong muốn người dân sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

HÀ THANH

Trí thức trẻ tình nguyện

(Xem trang 3)



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Tụ Tân (Vũ Thư).

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI BÌNH

Chủ động phương án ứng phó với sự cố ô nhiễm nguồn nước

(Xem trang 2)